

LỤC YÊN:

Gặp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

UBND huyện Lục Yên vừa long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Lục Yên có chuyển biến tích cực. Mạng lưới trường học được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, năm 2020 có 8 học sinh đạt giải cấp tỉnh, xếp thứ 8 toàn tỉnh thì đến năm 2024 có 48 học sinh đạt giải, đứng thứ nhất trong khối các phòng GD&ĐT về học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2023 - 2024, trong đó có môn Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý lần đầu tiên đạt giải Nhất. Công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục được quan tâm, chú trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được quan tâm, phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ và từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy



Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lục Yên tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo.

mạnh và đi vào chiều sâu, kết quả hiện tại đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: có 50 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 12 trường so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 9 trường đạt chuẩn mức 2, tăng 7 trường so với đầu nhiệm kỳ, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Năm học 2023 - 2024, UBND huyện đã tuyên dương, khen thưởng 247 học sinh giỏi các kỳ thi, 62 giáo viên có học sinh giỏi; công nhận và khen thưởng 1.208 lao động tiên tiến, 184 chiến sĩ thi đua cơ sở, 52 tập thể lao động tiên tiến.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và tri ân sâu sắc công lao đóng góp to

lớn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục huyện đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành GD&ĐT huyện đã đạt được. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, ngành GD&ĐT huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án lớn của ngành. Đặc biệt, cần quan tâm giáo dục kỹ năng sống, phát triển phẩm chất, năng lực, giúp các em không chỉ giỏi về kiến thức mà còn có kỹ năng cần thiết để tự tin vững bước vào đời. Đồng chí nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bão lũ; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở để sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục phát triển và đổi mới giáo dục.

P.V

Khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng vào tháng 7/2027

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 417 km sẽ được xây dựng mới với khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, vận tải chung hàng hóa và hành khách. Yên Bái là 1 trong 9 tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt đi qua.

Ban Quản lý Dự án đường sắt vừa có báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải về tình hình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là tuyến đường sắt được xây mới với mục tiêu kết nối Cảng biển quốc tế Hải Phòng, kết nối liên vận với Trung Quốc nhằm triển khai sáng kiến "Vành đai và Con đường" và Kế hoạch hợp tác kết nối trong khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai", đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, giảm phát thải.

Theo đó, Ban Quản lý Dự án đường sắt đạt mục tiêu hoàn thành lập, thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào

tháng 1/2025; trình Chính phủ, Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 2 - 3/2025; trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đề án chủ trương đầu tư vào tháng 3 - 4/2025; trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2025). Trong trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án từ tháng 5/2025, hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5/2026; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 9/2026; hoàn thành các thủ tục, ký kết Hiệp định vay ngay sau khi Dự án được phê duyệt tháng 11/2026; tổ chức đấu thầu xây lắp, chuẩn bị các thủ tục để khởi công dự án (vào tháng 7/2027).

Trước đó, tháng 8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn năm 2024 để chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ban Quản lý

Dự án đường sắt đã làm việc với 9/9 địa phương để xin ý kiến về hướng tuyến, vị trí, quy mô nhà ga. Đến nay, các địa phương cơ bản thống nhất với hướng tuyến, quy mô, vị trí nhà ga do tư vấn đề xuất. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Chiều dài tuyến khoảng 417 km, trong đó chính tuyến dài khoảng 396,67 km, 2 nhánh kết nối với Cảng Nam Đồ Sơn và Cảng Đình Vũ dài khoảng 20,33 km. Tuyến đi qua địa phận 9 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt, tổng mức đầu tư dự kiến 11,6 tỷ USD. Về nguồn vốn, Dự án dự kiến sử dụng vốn vay ODA/ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam và các nguồn vốn hợp pháp khác.

B.T

TRẦN YÊN:

Tư vấn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024 - 2030, năm 2024, huyện Trấn Yên đề ra mục tiêu đưa tối thiểu 90 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trong đó 50 lao động theo hợp đồng và 40 lao động theo thời vụ.

Huyện Trấn Yên đã triển khai công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tư vấn cho người lao động; UBND huyện đã ký Biên bản hợp tác với huyện Cheng Song của Hàn Quốc về xuất khẩu lao động ngắn hạn (thời gian làm việc dưới một năm). Vừa qua, UBND huyện đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp tổ chức tư vấn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tại buổi tư vấn, các lao

động được thông tin về một số chính sách cụ thể của tỉnh; giới thiệu các đơn hàng theo thị trường của các nước; tiêu chuẩn tuyển chọn; điều kiện làm việc; địa điểm làm việc, mức lương, quyền và nghĩa vụ của người lao động; các khoản chi phí người lao động phải đóng góp trước khi xuất cảnh; quy trình giải quyết các thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ trước khi xuất cảnh để người lao động nắm rõ, lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của cá nhân.

Đến nay, huyện Trấn Yên đã có 95 người đăng ký xuất khẩu lao động dài hạn tại thị trường các nước (thời gian làm việc ở nước ngoài trên một năm) và lao động ngắn hạn tại Hàn Quốc. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn cũng như tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

MINH HUỖN

VĂN YÊN:

Thị trấn Mậu A đạt giải nhất Hội thi "Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố giỏi"

Phân thi tiểu phẩm của đội thị trấn Mậu A.

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Văn Yên tổ chức chương trình Chung kết Hội thi "Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố giỏi" năm 2024.

Được tổ chức từ tháng 8/2024, Hội thi có 172 ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố tham gia. Qua vòng thi cấp cơ sở đã lựa chọn 25 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho 25 xã, thị trấn tham gia vòng thi tại 5 cụm. Kết thúc vòng thi cụm, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 đội xuất sắc vào vòng chung kết: đội xã Lâm Giang, Châu Quế Hạ, An Thịnh, Viễn Sơn, thị trấn Mậu A. Các đội thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện hiểu biết về Luật MTTQ Việt

Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; khả năng xử lý một số vấn đề thường gặp trong công tác vận động quần chúng; phân thi tiểu phẩm với nội dung tuyên truyền pháp luật.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thị trấn Mậu A, giải Nhì cho đội xã An Thịnh, giải Ba cho đội xã Lâm Giang, giải Khuyến khích cho đội xã Viễn Sơn, Châu Quế Hạ. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 4 giải phụ cho các tập thể có thành tích trong Hội thi.

P.V

● Tổng biên tập: HÀ NGỌC VĂN ● Phó Tổng biên tập: TRẦN QUỲNH LIÊN - BÙI MINH ĐỨC

Tòa soạn: toasoan@yenbai.gov.vn - ĐT 0216. 3851615. Yên Bái Online: ybdt@yenbai.gov.vn - ĐT 0216. 3850111

Trình bày và chế bản tại Tòa soạn Báo Yên Bái. In tại Công ty cổ phần In & Quảng cáo Đông Đô. Giấy phép xuất bản số 418/GP-BTTTT ngày 05/9/2017 của Bộ TTTT.

Đường dây nóng: 0216. 3852.114 - 0216. 3851.615

Giá 2.000 đồng